

## Vấn Nạn Gian Lận Xét Nghiệm Gen Tràn Lan Trên Cả Nước

Trên toàn quốc, nhân viên đại diện của các công ty xét nghiệm gen đang thực hiện xét nghiệm gen “miễn phí” cho những người thụ hưởng Medicare. Một số tên gọi khác của loại xét nghiệm này là sàng lọc DNA, tầm soát ung thư, xét nghiệm di truyền, v.v. Những nhân viên đại diện này sẽ tới các trung tâm dành cho người cao tuổi, nhà ở dành cho người cao tuổi, hội chợ y tế và thậm chí cả bãi đậu xe để thuyết phục mọi người cho phép họ lấy dịch phết miệng để xét nghiệm. Họ quảng cáo trên TV và trên mạng, hứa hẹn rằng kết quả sẽ giúp người tham gia xét nghiệm phòng bệnh hoặc tìm ra loại thuốc phù hợp để đổi lấy số Medicare của người đó.

Điều này tưởng chừng vô hại nhưng thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Các công ty này có thể đánh cắp thông tin khám chữa bệnh của mọi người và gửi hóa đơn giả cho Medicare khiến nguồn vốn cần thiết của hệ thống cạn kiệt. Xét nghiệm được yêu cầu trong các trường hợp này là không cần thiết về mặt y tế và có thể dẫn đến thông tin sai lệch về tình trạng sức khỏe của ai đó.

Trước tình trạng nhầm lẫn liên quan đến phạm vi đài thọ của Medicare đối với xét nghiệm gen tầm soát ung thư và các bệnh lý khác, Văn Phòng Tổng Thanh Tra (Office of Inspector General, OIG) đã đưa ra [cảnh báo gian lận](#) về vấn đề này. Người dân nên cảnh giác khi có bất kỳ ai đề xuất thực hiện xét nghiệm gen “miễn phí” và sau đó yêu cầu cung cấp số Medicare.

Cảnh báo gian lận của OIG cũng nêu rõ chỉ bác sĩ mà người thụ hưởng biết và tin tưởng mới có quyền phê duyệt yêu cầu xét nghiệm gen. Trên thực tế, theo quy định của liên bang, bác sĩ đang điều trị cho người thụ hưởng – hay bác sĩ của chính người đó, mới có quyền yêu cầu xét nghiệm chẩn đoán. Một bác sĩ chưa từng gặp hoặc khám cho bệnh nhân, thường do công ty xét nghiệm gen thuê, không được phép phê duyệt bất kỳ xét nghiệm nào. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm.

SMP khuyến nghị người thụ hưởng nên:

- Từ chối cung cấp thông tin cá nhân hoặc chấp nhận các dịch vụ tầm soát kể cả lấy dịch phết miệng do người lạ đề xuất tại sự kiện cộng đồng, hội chợ địa phương, chợ nông sản, bãi đậu xe và/hoặc bất kỳ sự kiện lớn nào khác.
- Hãy đến khám bác sĩ riêng để đánh giá tình trạng bệnh thay vì gặp bác sĩ không rõ lai lịch đến từ công ty lạ qua điện thoại.
- Luôn đọc Thông Báo Tóm Tắt của Medicare (Medicare Summary Notice, MSN) hoặc bản Giải Thích Quyền Lợi (Explanation of Benefits, EOB). Mã dịch vụ chứa các từ “phân tích gen” hoặc “bệnh lý phân tử” có thể là dấu hiệu cho thấy xét nghiệm gen đó có vấn đề.
- Từ chối giao bất cứ kit xét nghiệm gen nào khi không có chỉ định của bác sĩ phụ trách.
- Cảnh giác với mọi đối tượng thực hiện xét nghiệm gen miễn phí và yêu cầu cung cấp số Medicare. Thông tin bị xâm phạm có thể phục vụ cho các âm mưu lừa đảo khác.
- Hãy liên hệ với SMP tại địa phương để được trợ giúp. SMP tiếp thêm sức mạnh và hỗ trợ những người thụ hưởng Medicare, gia đình và người chăm sóc của họ trong công cuộc ngăn chặn, phát hiện và báo cáo gian lận, vi phạm và lạm dụng về chăm sóc sức khỏe.

Đội Tuần Tra Medicare cho Người Cao Niên (Senior Medicare Patrol, SMP) sẵn sàng cung cấp cho quý vị thông tin cần thiết để BẢO VỆ bản thân trước nguy cơ gian lận, vi phạm và lạm dụng Medicare; PHÁT HIỆN các hành vi gian lận, vi phạm và lạm dụng tiềm ẩn; và BÁO CÁO mối lo ngại của quý vị. SMP giúp giáo dục và hỗ trợ những người thụ hưởng Medicare trong cuộc chiến chống gian lận về chăm sóc sức khỏe. SMP có thể giúp

quý vị giải đáp thắc mắc, lo ngại hoặc khiếu nại về các vấn đề gian lận và lạm dụng tiềm ẩn. Chương trình cũng tổ chức các buổi thuyết trình giáo dục và cung cấp thông tin. Để tìm Đội Tuần Tra Medicare cho Người Cao Niên tại khu vực của quý vị, xin hãy gọi 1-877-808-2468 hoặc truy cập [www.smpresource.org](http://www.smpresource.org).

◆ [www.smpresource.org](http://www.smpresource.org)

◆ [info@smpresource.org](mailto:info@smpresource.org)

◆ 1-877-808-2468